

Vinh danh InterContinental Danang Sun Peninsula là khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất

22:31 19/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, giải thưởng Travel, Leisure Luxury Awards châu Á - Thái Bình Dương danh giá đã công bố Capella Hanoi đứng top 1 danh sách khách sạn trong phố, còn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất Việt Nam.

Sự kiện trao giải thưởng Luxury Awards 2024 được tổ chức tại Bangkok, là sự kiện thường niên nhằm vinh danh các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là giải thưởng danh giá, uy tín trải rộng trên 20 hạng mục và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với 200.000 lượt bình chọn của độc giả Travel, Leisure. Trong đêm trao giải, Travel, Leisure đã công bố 6 hạng mục giải thưởng cho các cơ sở lưu trú sang trọng và đặc biệt nhất Việt Nam.

Capella Hanoi, khách sạn trong thành phố

Được xếp ở vị trí thứ nhất trong danh sách khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam là Capella Hanoi, khách sạn được khai trương năm 2020 bởi chủ đầu tư Sun Group. Tạp chí mô tả, khách sạn tựa một cung điện nghệ thuật được thiết kế bởi phù thủy thiết kế người Mỹ Bill Bensley, lấy cảm hứng từ Nhà hát Lớn Hà Nội, một biểu tượng du lịch của thành phố. Khách sạn sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và hàng nghìn kỷ vật của những nhà hát Opera được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả được bài trí đầy tinh tế trong những chiếc tủ kính tại nhà hàng Backstage tầng trệt và tô điểm cho những dãy hành lang nối 47 căn phòng. Một trong những điểm giúp Capella Hanoi đứng đầu danh sách chính là sở hữu nhà hàng được trao sao Michelin - Hibana by





Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp lộng lẫy của thời kỳ hoàng kim những năm 1920 và sự tinh tế của nghệ thuật Opera được khắc họa trong từng chi tiết tại Capella Hanoi.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất

Travel, Leisure dành lời khen cho khu nghỉ dưỡng được khai trương 2012, cũng là “đứa con tinh thần” của kiến trúc sư Bill Bensley, khi ông tự tay thiết kế và giám sát cải tạo sau 10 năm thành lập năm 2022.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort sở hữu 200 phòng nghỉ, 3 hồ bơi và bãi biển riêng giữa thiên nhiên trác tuyệt của bán đảo Sơn Trà. Tại đây, du khách đừng bỏ lỡ những chuyến tham quan ngoài trời, gặp gỡ Voọc chà vá chân nâu, loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng





“Kiệt tác” nghỉ dưỡng bên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resorts & Spa nhận cú đúp giải thưởng

Khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của Sun Group đứng thứ 4 trong danh sách khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam và là “Á quân” trong cuộc đua khách sạn có bể bơi tốt nhất Việt Nam.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất “đảo ngọc” Phú Quốc, nằm bên bờ biển cát trắng mịn như kem, nước trong xanh màu ngọc bích của bãi biển thiên đường Bãi Kem. Được thiết kế bởi Bill Bensley, khu nghỉ dưỡng mang phong cách thiết kế của một trường Đại học Pháp giả tưởng trong thế kỷ 19, sở hữu những phòng nghỉ có ban công riêng và những biệt thự đẳng cấp với bể bơi riêng. Đừng quên nuông chiều giác quan của mình với chuỗi nhà hàng và quán bar sang trọng, thư giãn bên hồ bơi con sò, tái tạo năng lượng với những liệu pháp massage ở spa, hay đơn giản là thả hồn trên bãi biển cát trắng mịn riêng tư của khu nghỉ.



JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, khu nghỉ dưỡng sang trọng, xa hoa và tinh tế bậc nhất đảo ngọc

Hotel de la Coupole MGallery, Sa Pa lọt top 2 khách sạn ngoại ô

Hotel de la Coupole nằm ở vị trí thứ 2 trong 10 khách sạn ngoại ô tốt nhất Việt Nam. Khách sạn được mệnh danh là một viên ngọc quý, mang thiết kế cao cấp, sang trọng tại trung tâm thị xã miền núi xinh đẹp của Việt Nam. Thiết kế của khách sạn như đưa du khách lạc về thời Đông Dương giữa thập niên 30, song cũng lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang bạt ngàn và sắc màu văn hóa dân tộc vùng cao của Sa Pa.



Hotel de la Coupole tựa “cung điện Pháp” giữa lòng Sa Pa.

Những căn phòng có ban công riêng mang đến tầm nhìn bao quát thung lũng tươi tốt, những nhà hàng và bể bơi tuyệt đẹp tại khách sạn 5 sao quốc tế duy nhất tại Sa Pa, sẽ mang đến một kỳ nghỉ lãng mạn, trọn vẹn trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ và đậm sắc màu văn hóa của vùng núi Tây Bắc, Việt Nam.

Liên tục mang về những giải thưởng danh giá minh chứng cho sự đẳng cấp, chất lượng và độc bản trong “bộ sưu tập” các khu nghỉ dưỡng của Sun Group và khẳng định những nỗ lực của tập đoàn trong công cuộc ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng quốc tế. Đó cũng là lý do Sun Hospitality Group của tập đoàn cũng từng được World Travel Awards vinh danh Nhà phát triển du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bao-my-ving-danh-intercontinental-danang-sun-peninsula-la-khu-nghi-duong-bien-tot-nhat-viet-nam>